

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *6396*/BYT-K2ĐT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2018

V/v chỉ đạo các cơ sở giáo dục có đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (Nghị định số 111/2017/NĐ-CP), Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5126/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định và Quyết định số 5125/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế theo quy định của Nghị định. Đồng thời, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, đơn vị được giao đầu mối triển khai Nghị định đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định tại nhiều tỉnh, thành phố và đăng công khai các hướng dẫn thực hiện, danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt yêu cầu (hiện tại, đã có 10 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ/Ngành đã công bố) trên trang thông tin điện tử của Cục (mục “Nghị định 111/2017/NĐ-CP” tại địa chỉ <http://asttmoh.vn>) và cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP nhằm bảo đảm chất lượng trong đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là đối với đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú đặc thù của ngành, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát và có báo cáo chi tiết việc triển khai thực hiện. Báo cáo chi tiết cập nhật tình hình thực hiện kèm theo minh chứng, bao gồm các nội dung chính sau: Xây dựng chương trình thực hành; Đáp ứng yêu cầu đối với người giảng dạy thực hành; Đáp ứng yêu cầu đối với cơ sở thực hành; Đáp ứng yêu cầu đối với cơ sở giáo dục; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi nhà trường tổ chức đào tạo thực hành công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; Kế hoạch đào tạo thực hành; Ký hợp đồng đào tạo thực hành; Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo thực hành; Thuận lợi, khó khăn, đề xuất kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị định đến trước thời hạn Nghị định có hiệu lực với tất cả các cơ sở thực hành và cơ sở giáo dục ngày 01 tháng 01 năm 2019 (trừ quy định về việc bồi

dưỡng người giảng dạy thực hành về phương pháp dạy học lâm sàng). Báo cáo gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), thời hạn gửi báo cáo trước 15 tháng 11 năm 2018.

Kể từ khi Nghị định có hiệu lực toàn bộ, ngày 01 tháng 01 năm 2019, các hồ sơ xin mở mã ngành đào tạo mới và phê duyệt chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú sẽ có thêm hồ sơ chi tiết (bao gồm các minh chứng cụ thể) về việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP. Bộ Y tế sẽ không xét cấp mã ngành đào tạo mới và không phê duyệt chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sĩ nội trú cho các cơ sở giáo dục không thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe tại cơ sở giáo dục và các cơ sở thực hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp chỉ đạo);
- Cục QLKCB, Cục QLYDCT, Cục QL Dược, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ (để th/hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/ Thành phố (để th/hiện);
- Các cơ sở y tế có đào tạo thực hành (để th/hiện);
- Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến